

Số: 42/TB-SNgV

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Phân công các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các phòng, đơn vị thuộc Sở phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn**

Thực hiện Quyết định số 1444-QĐ/TU ngày 09/11/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn và Quy định số 1434-QĐ/TU, ngày 28/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo của cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, Tập thể Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thống nhất phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường thị trấn, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng Sở và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại: phụ trách theo dõi, hỗ trợ xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.
2. Đồng chí Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo phòng Quản lý biên giới: phụ trách theo dõi, hỗ trợ xã Tràng Các, huyện Văn Quan.
3. Đồng chí Trần Thị Vân Thuý, Phó Giám đốc Sở chủ trì, chỉ đạo phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế: phụ trách theo dõi, hỗ trợ xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở được phân công phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo Quy định số 1434-QĐ/TU, ngày 28/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức nghiên cứu, khảo sát làm việc và xây dựng kế hoạch cụ thể hỗ trợ các xã theo nhu cầu và năng lực thực tế của đơn vị

Văn phòng Sở xin thông báo để triển khai thực hiện.

#### **Nơi nhận:**

- Huyện ủy, UBND các huyện Văn Lãng, Văn Quan, Lộc Bình;
- UBND các xã: xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng; Tràng Các, huyện Văn Quan; xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, NV, Trung tâm;
- Lưu: VT.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Hoàng Thị Kim Oanh**



## **Thông tin các xã Sở Ngoại vụ được giao phụ trách, theo dõi**

*(Tổng hợp từ nguồn internet)*

### **1. Xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng**

Hoàng Việt là xã vùng III của huyện Văn Lãng, cách trung tâm huyện 1,5 km, phía Đông và phía Bắc giáp thị trấn Na Sầm, phía Tây giáp với xã Thành Hòa và huyện Văn Quan, phía Nam giáp xã Tân Mỹ, Hồng Thái.

Địa hình xã Hoàng Việt khá phức tạp, các ngọn núi đá, đồi xen kẽ rải rác, địa hình núi cao dần về phía Đông Bắc, trải rộng về phía Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam là đồi núi có độ dốc thoải, tạo ra vùng có cơ cấu đá đa dạng

Xã Hoàng Việt có tổng diện tích tự nhiên là 2.678,18 ha, có khí hậu nhiệt đới gió mùa của miền Bắc, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 21-30°C, mùa đông kéo dài, mùa hè thời tiết nắng nóng. Tài nguyên nước ở xã Hoàng Việt rất phong phú, đặc biệt có con sông Kỳ Cùng chảy qua dọc từ Tây Nam lên Tây Bắc làm ranh giới phân chia địa giới xã với huyện Văn Quan, xã Thành Hòa (huyện Văn Lãng). Ngoài ra trên địa bàn xã có nhiều con suối lớn nhỏ khác nhau hình thành nên vùng nông nghiệp lúa nước rất đa dạng và phong phú

Xã Hoàng Việt có 14 thôn (Nà Phai, Bản Lè, Nà Quan, Tà Pjạc, Bản Ổ, Cốc Hắt, Pò Pheo, Cồn Noọc, Nà Tênh, Lù Thảm, Kéo Phẫu, Nà Mạt, Khun Pinh, Nà Áng) với 905 hộ với 3.974 nhân khẩu, gồm có 03 dân tộc Tày, Nùng, kinh cùng sinh sống, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp

### **2. Xã Tràng Các, huyện Văn Quan**

Xã Tràng Các là xã nông nghiệp, nằm ở phía Đông của huyện Văn Quan. Phía Bắc giáp với xã Khánh Khê; Phía Đông giáp với xã Đồng Giáp; Phía Tây giáp với xã Tân Đoàn và xã Chu Túc; Phía Nam giáp với xã Xuân Long huyện Cao Lộc. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1822,90 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp 1.650,50 ha đa phần xen cài trong khu dân cư, chiếm 90,54% diện tích của xã; đất phi nông nghiệp 29,25 ha, chiếm 0,15% diện tích của xã. Xã Tràng Các có địa hình đồi núi, đồng ruộng bậc thang, diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ xen lẫn giữa các núi đồi.

Tràng Các là xã vùng III, đặc biệt khó khăn của huyện, cách trung tâm huyện khoảng 22 km, có các vị trí tiếp giáp như sau: Phía đông giáp xã Đồng Giáp và xã Xuân Long của huyện Cao Lộc; Phía tây giáp xã Giáp xã An Sơn; Phía nam giáp xã Tân Đoàn. Phía bắc giáp xã Khánh Khê. Địa giới hành chính được chia thành 5 thôn, dân sống đa số ở chân núi, sườn đồi, về giao thông có trục đường chính từ xã Diêm He đi qua xã và ra xã Xuân Long của huyện Cao Lộc, thuận tiện cho việc



trao đổi hàng hóa. 100% số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa. Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm được triển khai thuận lợi, với cơ chế nhà nước cấp xi măng, ống cống, nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công đã thực hiện trên địa bàn nhiều thôn. Toàn xã có 476 hộ, 2.230 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc chính Tày, Nùng sống và đoàn kết gắn bó với nhau từ lâu đời thường xuyên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong vài năm gần đây các công ty trong nước được đầu tư phát triển, các lao động có thêm công việc nên góp phần thay đổi nhận thức, mức sống cao hơn, sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ lệ 98%, thương mại và dịch vụ chiếm 2%. Đến nay có 5/5 thôn có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt trên 99%.

Xã có 01 trạm y tế xã nhưng còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Cơ sở vật chất còn khó khăn, chưa có nhà văn hóa xã, một số thôn do sát nhập thôn nên nhà văn hóa thôn không đủ diện tích cho sinh hoạt họp thôn. Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao từ xã đến thôn chưa được đầu tư xây dựng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

### **3. Xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình**

Xã Thống nhất nằm ở phía tây bắc huyện Lộc Bình, Phía đông giáp thị trấn Lộc Bình và các xã Đông Quan, Đồng Bục; Phía tây giáp huyện Chi Lăng, Phía nam giáp xã Minh Hiệp, Phía bắc giáp xã Khánh Xuân (qua sông Kỳ Cùng) và huyện Cao Lộc. Xã Thống Nhất có diện tích 47,31 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 6.791 người, mật độ dân số đạt 144 người/km<sup>2</sup>.

Từ ngày 1-1-2020, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Xuân Tình, Như Khuê, Vân Mộng, Nhượng Bạ. Trên cơ sở các tiêu chí cùng sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân, trụ sở UBND xã Xuân Tình (trước đây) được lựa chọn làm trụ sở UBND xã Thống Nhất. Các trụ sở khác như UBND xã Như Khuê (trước đây) được tận dụng làm trạm y tế, trụ sở UBND xã Vân Mộng (trước đây) trở thành địa điểm mới của trường mầm non và UBND xã Nhượng Bạ (trước đây) được dùng làm nhà văn hóa thôn... Sau khi thành lập, xã Thống Nhất có 47,092 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên; quy mô dân số 6.792 người, phân bố ở 21 thôn. Hộ nghèo 176/1.705 hộ, tỷ lệ 10,3%, Hộ cận nghèo 227/1.705 hộ tỷ lệ 13,3%.